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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
--------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชยากร    ข าคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
14. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
18. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
19. นางสมฤดี    สุขบ าเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสุรักษ์    รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
22. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 
ผู้ลาประชุม 

1. นายวีรภัทร   ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 
2. นายยะโกบ    พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)   

 
ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๒. นายอนุสรณ์    พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๓. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๔. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๕. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นายพูน  แก้วภราดัย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  7. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นายวิชัยศักดิ์   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.ส านักการศึกษา 
3. นางบังอร    บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักคลัง 
4. นายดิเรกฤทธิ์   ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
5. นายมนต์ชัย   บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักการประปา 
6. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7. นางอรนงค์    ชูล าภ ู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางสาวประทีป  จันทิปะ  รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นายแพทย์ธามน   เต็มสงสัย นายแพทยช์ านาญการ รก.ผอ.กองการแพทย์ 
11. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
12. นายพันธศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
13. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
14. นายสมคิด  รักสนิท  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางเกศแก้ว   ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
16. นายพลวัตร   รุจิระยรรยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
17. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18. นางสาวขวัญตา แสงราวี  นักจัดรายการวิทยุ 
19. นายปิ่นมณี  ชาดวารี  นักสื่อสารมวลชน 
20. นายพรทรัพย์ แสงพิทักษ์ นักสื่อสารมวลชน/ช่างภาพ 
21. นางสาวสุทิดา จันทวาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
22. นางชนากานต์ ทัศนวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
23. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
24. นางสาวรตนพร ทองขาว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
25. นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 
26. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักด ี จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
27. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ จ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว 
28. นางศิริวรรณ  จันทวาศ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
29. นางสาวกรกมล ขยันการ  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
30. นางชะอ้อน  สมเชื้อ  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
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31. นางขนิษฐา  จันทวาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
32. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท่านสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. 256๔ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล 
    มาประชุมครบองค์ประชุม โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จ านวน ๒2 คน 
  ลากิจจ านวน 1 คน 
  ลาป่วย 1 คน 
  มาสาย – คน 

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเพ่ือ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
ประธานสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช              
    หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    วันนี้ เป็นการประชุมสภาทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาประชุม
    ครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 และจะด าเนินการประชุมตาม
    ระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ
 สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
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ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
................................................ 

 

  ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564           
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 นั้น  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564     
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

  ประกาศ ณ วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
            สุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
 

                                                                 (นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์) 
        ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 
    26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
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     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื ่อวันอังคารที่    
    26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร          
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ไปแล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใด จะขอแก้ไขข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  
     ไม่มีนะครับ  ดั งนั้ น เมื่ อไม่มีท่ านสมาชิกสภาเทศบาลนคร              
    นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 
    2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    (ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน 21 เสียง ครับ  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 



๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
    สมัยท่ี 2 ประชุมเมื่อวันอังคารที่  26  ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.    
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นะครับ  
     
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 

     
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

     
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

        5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภา
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 

นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระที่ 5 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี นคร       
    นครศรีธรรมราช เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการการติดตามและ
    ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปผล
    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในรอบ        
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้  

- โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  185 โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน    92  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 52.57 
- ก าลังด าเนินการ    จ านวน     26  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 14.86 
- ไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน     67  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 38.29 
- ครุภัณฑ ์ทั้งหมด  143  โครงการ   ด าเนินการแล้วเสร็จ  65  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ 45.45 



๗ 
 

- งบประมาณทั้งหมดตั้งไว้  507,536,140 บาท (ห้าร้อยเจ็ดล้านห้าแสน
สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 294,186,724.00 บาท 
(สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)    
คิดเป็นร้อยละ 57.96 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) รายละเอียด
ตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอรายงานให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจกให้ทุกท่านแล้ว 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ     
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
    ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๗๗,๓๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย

    ห้าสิบบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๗๗,๓๕๐.- บาท 
    (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ      
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ 



๘ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ  ตามระ เบี ยบวาระที่ จ ะ ได้ น า เ สนอต่ อที่ ป ร ะชุ มสภาแห่ งนี้  โ ดย

 นายกเทศมนตรีขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติต่าง ๆ 
 แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

  1. ระเบียบวาระที่ 5 มอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี 
    เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  2. ระเบียบวาระท่ี 6 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติต่าง ๆ 
     ดังนี้  

      2.๑ นายภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติ
 แทนนายกเทศมนตรี ญัตติที่ 6.2 และญัตติที่ 6.3 

   2.๒ นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี น าเสนอ
    ญัตติแทนนายกเทศมนตรี ญัตติที่ 6.1 และญัตติท่ี 6.5 
   2.๓ นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติ

 แทนนายกเทศมนตรี ญัตติที่ 6.4  

   จึงเรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือทราบ ครับ 
  

 

 

ที่  นศ 52001/ 6363                         ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ถนนราชด าเนิน  นศ  80000           
    

  22  พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องต่อสภาฯ และน าเสนอญัตติต่าง ๆ แทนนายกเทศมนตรี 
ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564                               
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระ                 
การประชุม ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ข้าพเจ้า จึงขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องต่อสภาฯ และน าเสนอญัตติต่าง ๆ 
แทนนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

  1. ระเบียบวาระที่ 5 มอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แจ้งต่อ
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 



๙ 
 

  2. ระเบียบวาระท่ี 6 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติต่าง ๆ ดังนี้ 
    2.1 นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  

ญัตติที่ 6.2 และญัตติท่ี 6.3   
    2.2 นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี        

ญัตติที่ 6.1 และญัตติท่ี 6.5 
    2.4 นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี         

ญัตติที่ 6.4  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

                   กณพ  เกตุชาติ 
                    (นายกณพ  เกตุชาติ) 
           นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 
     ในญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
    ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๗๗,๓๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย   

    ห้าสิบบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร 

    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ญัตต ิ
 

                                                                              ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
              ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง  อ าเภอเมือง 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

               17  พฤศจิกายน 256๔ 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า         
จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๑๔๙,๑๖๐ บาท 
ขอโอนลด จ านวน ๗๗,๓๕๐ บาท  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน  ๗๗,๓๕๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๓,๗๕๐ บาท จัดซื้อตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ของส านักงบประมาณและจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 



๑๑ 
 

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๔,๘๐๐  บาท  จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ของส านักงบประมาณและจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน ๗๗,๓๕๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อย      
ห้าสิบบาทถ้วน) 
                        (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาลและเพ่ือบริการประชาชน  

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๖๓  หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๗๗,๓๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่น

    เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
 



๑๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช งดออกเสียง  1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๗๗,๓๕๐.- บาท 

    (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

     
     ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา 
    เป็นเงิน 54,200.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
    ส านักการศึกษา เป็นเงิน 54,200.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)       
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา      
    เป็นเงิน 54,200.- บาท (ห้าหมื่นสี่ พันสองร้อยบาทถ้วน) นี้  กระผม      
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่ านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง  รองนายกเทศมนตรี นคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 



๑๓ 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
 

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                        17  พฤศจิกายน 2564  

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ ส านักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยรายละเอียดดังนี้ 
   โอนลด 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
   -  โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ จ านวน 500,000 บาท  คงเหลือ 500,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 54,200 บาท  
   รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 54,200 บาท (ห้าหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 
   1.  เครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้ ง พ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)                     
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 54,200 บาท จ านวนเงิน 54,200 บาท จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 11 หน้าที่ 173 ล าดับที่ 32 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 54,200 บาท (ห้าหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 



๑๔ 
 

   เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านัก
การศึกษา (พุทธภูม)ิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

   ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาว ินทร ์  ณ พัทล ุง  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ     
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 54,200.- บาท (ห้าหมื่นสี่พัน     
    สองร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 



๑๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 54,200.- บาท   
    (ห้าหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

      ญัตติที่  6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ     
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 134,000.- บาท (หนึ่งแสน  
    สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 134,000.- บาท (หนึ่งแสน   
    สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    ขอเชิญ ครับ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
    ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และ      
    งบประมาณ เป็นเงิน 134,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม       
    นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ร ับ       
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ให้แถลงญัตติ           
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 



๑๖ 
 

ญัตต ิ
              

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

 

           16  พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้     

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล  จ านวน  2,250,000 บาท  
  ขอโอนลด  จ านวน  134,000 บาท  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 2 รายการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม       
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนส่ีพัน
บาทถ้วน) 



๑๗ 
 

(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
   

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน      
โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 134,000.- บาท 
    (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   



๑๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 
    134,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
  
     ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ     
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขอเชิญ
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.๔ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 
    เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้
    ท่านวงศ์วชิร  โอรวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช           
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์   ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอรวรารินทร์  รองนายกเทศมนตรีนคร 
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 

นายวงศ์วชิร   โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร   โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 



๑๙ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                             17  พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
- โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  
จ านวน 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 300,000 บาท 

  -  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
  จ านวน 1,000,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000,000 บาท 
  ขอโอนลด จ านวน 200,000 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่อาคารชุมชนทวดทอง (ปรับปรุงพ้ืนที่และภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารชุมชนทวดทอง ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร) จ านวน 500,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 1 (ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล)   

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 



๒๐ 
 

  เนื่องจากมีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ดังกล่าวไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่อาคารชุมชน
ทวดทอง ส าหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่าน วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาท ถ้วน) 
    ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
 
 



๒๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 500,000.-  บาท 
    (ห้าแสนบาทถ้วน) 
      
     ญัตติที่  6.5 ขอเสนอญัตติ เ รื่ อ ง  ขออนุมัติ ใช้ จ่ ายเงินสะสม              
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล.         
    ซอยทุ่งข่า ส านักช่าง เป็นเงิน 9,464,400.- บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่น   
    สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๕ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า       
    ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ส านักช่าง เป็นเงิน 9,464,400.- บาท (เก้าล้านสี่แสน
    หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอเชิญ ครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.๕ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน      
    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ส านักช่าง 
    เป็นเงิน 9,464,400.- บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
 



๒๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    ได้ร ับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติ       
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

           17  พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ   
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ส านักช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรม ไปทางทิศใต้ 
ถึงถนนคลองชลประทาน 3 ขวา จ านวน 9,464,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 1,053.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,412.00 ตารางเมตร และ        
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 863.00 เมตร และวางท่อเมนประปา พร้อมประสานเข้า
มาตรวัดน้ าเดิม ยาว 1,050.00 เมตร  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 11 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 10 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,464,400 บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
 



๒๓ 
 

  เนื่องจากถนนทุ่งข่ามีสภาพช ารุด สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากถนนทุ่งข่า ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
พ.ศ. 2565 ด้วยเหตุที่ระหว่างการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับโครงการ
ดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เมื่อได้กันยอดเงินสะสมตามระเบียบแล้ว
จะมีเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ จ านวน 33,478,515.25 บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น  
แปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค)์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
  (2) ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก     
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

        
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 



๒๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านร ้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร         
    นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที ่4 ขอเชิญอภิปรายครับ 
 

ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
    ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    เขตเลือกตั้งที่ 4 กระผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    และผู้บริหารตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความส าคัญ 
    เป็นการเร่งด่วนเกี่ยวกับซอยทุ่งข่าตามความเรียกร้องของชาวบ้านในซอยนี้
    ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพถนนที่มีความช ารุดทรุดโทรมจ านวนมาก 
    กระผมและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้งที่ 4 
    ต้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอกราบขอบพระคุณ ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ตอบ
ประธานสภาเทศบาล  ข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของ
    ถนนซอยทุ่งข่านี้ เทศบาลได้ด าเนินการไปตามความต้องการของพ่ีน้อง        
    ประชาชนที่ส่งผ่านมาที่สมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่ 4 และทาง
    ส านักช่างได้ด าเนินการส ารวจออกแบบจนส าเร็จเรียบร้อย จึงได้น าเสนอ
    ญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือขออนุมัติให้       
    ด าเนินการต่อไป ในส่วนของพ้ืนที่ อ่ืน ๆ นั้น หากเป็นความต้องการของ       
    พ่ีน้องประชาชน ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ท าหน้าที่ ในการน า           
    ความเดือดร้อนมาแจ้งต่อฝ่ายบริหารและส านักช่างได้ โดยฝ่ายบริหารและ
    ส านักช่างจะได้เร่งด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงได้ในกรอบงบประมาณที่        
     เทศบาลมีต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะขออภิปรายอีกหรือไม่ 
    ขอเชิญครับ    



๒๕ 
 

     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ  
    ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
    รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ส านักช่าง เป็นเงิน 9,464,400.- บาท        
    (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช งดออกเสียง  1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
    รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ส านักช่าง เป็นเงิน 9,464,400.- บาท      
    (เก้าล้านสี่แสนหกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร          
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 เสนอ ครับ 
  

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



๒๖ 
 

         เขตเลือกตั้งที่ 3 ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ให้โอกาสในวาระ 
    ที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งเรื่องที่จะพูดในฐานะที่กระผมนอกจากเป็นสมาชิกสภา       
    เทศบาล และยังเป็นสมาชิกทีมสมนึกที่มีท่านนายกเป็นหัวหน้าทีม               
    เป็นข้อเสนอเพ่ือประกอบการท างาน ตามหัวข้อดังนี้  
     เรื่องแรก จ านวนผู้ฉีดวัคซีนในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    มีจ านวนกี่คน คือเริ่มจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มุ่งมั่นเรื่องการลดโควิด 
    ขจัดโควิดมาตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการจัดตั้งให้เทศบาล
    เป็นศูนย์ ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยโควิด และได้มีการใช้งบประมาณเป็น
    จ านวนมากเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลักมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
    และสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้โดยปกติ งบประมาณที่ใช้มีดังนี้  คือ       
    มีการสั่งซื้อวัคซีนมาก่อนประมาณ 30,000 โดส เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    และเม่ือในคราวที่แล้วใช้งบประมาณอีกจ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ใน
    กิจกรรมเรื่องโควิดนี้อีก นี่คือตัวเลขหลักที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ด าเนินการ 
    และมีรายงาน แต่ในเทศบาลของเราเองมีท่านนายกฯ เป็นเลขานุการและ           
    กรรมการฯ แต่ปรากฏว่าในเทศบาลของเราเองเราไม่ทราบว่าในแต่ละหน่วย
    แต่ละกองมีข้าราชการพนักงาน และฝ่ายการเมืองประมาณ ๑,๖๐๐ คน     
    มีผู้ไปฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ เข็มที่ ๓ รวมแล้วจ านวนเท่าไหร่ แล้วเมื่อ 
    ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ใช้ตัวเลขประชากรที่จ านวน 
    ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ คน มีประชาชนที่ไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ประมาณ ๑๗ % 
    หรือ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ส่วนคนที่ฉีดประมาณ ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ คน       
    ของเทศบาลเราหากสามารถส ารวจได้ว่าหน่วยกอง/ ส านักทั้งหลายขึ้นบอร์ด
    แบบของทางจังหวัด โดยแยกบัญชีออกมาว่าในเทศบาลเราในแต่ละกองนั้น
    ฉีดจ านวนเท่าไหร่จะเป็นการดีซึ่งจะเป็นรายละเอียด กระผมว่าคงเกิน ๙๕ % 
    ของประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๗ % ไม่ฉีด ๑๓ % จ านวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ คน          
    จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หน่วยงานบริการสาธารณะที่เทศบาลมี ได้แก่        
    งานทะเบียนราษฎร์ ส านักคลัง ส านักการประปา กองสาธารณสุขและ       
    สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับเงินหรือสัมผัสผู้ป่วยโควิด ถ้าหากว่า
    เราทราบจ านวนว่าพนักงานของเราที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด่านหน้า
    ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วก็จะดี เหมือนกับกองสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อมที่ท่านรองนายกวงศ์วชิร  โอวรารินท์  ได้จัดท าเอกสารนี้ขึ้นมา
    เหมือนกับแอร์เบอร์ ๕ คือได้มีการไปส ารวจแล้ว เพ่ือให้ประชาชนได้เกิด
    ความสบายใจและเป็นการยืนยันพนักงานร้านนี้ ได้รับโควิด ๑๐๐%       
    ภาษาอังกฤษเรียกว่า We are vaccinated covid – ๑๙ 
    



๒๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ท่านจิรศักดิ ์ครับ ไม่ใช่ได้รับโควิด ๑๐๐% นะครับ เป็นรับการฉีด
ประธานสภาเทศบาล  วัคซีนโควิด ๑๐๐ % นะครับ 
  

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ขออภัยครับ ขอแก้เป็นการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๐๐% ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอมอบเอกสารของกองสาธารณสุขฯ ให้ประธานสภาเทศบาล    
    ผ่านท่านเลขานุการสภาเทศบาล ๑ ชุด นะครับ โดยส านักงานสมาชิกสภา
    เทศบาล มีสมาชิกจ านวน ๒๔ คน เสมียน ๒ คน ซึ่งผมได้สัมภาษณ์แล้ว     
    ท่านประธานสภาเทศบาลด้วยได้รับการฉีดวัคซีน ๒ เข็มแล้ว น่าจะขออนุญาต
    ท่านรองนายกฯ วงศ์วชิร  โอวรารินท์  น าเอกสารนี้ไปติดเลยครับ ในฐานะที่
    เป็นศูนย์ของโควิดและศูนย์ของจังหวัดด้วย ว่าได้มีการฉีดวัคซีน ๑๐๐ % และ
    หน่วยงานใดทีพ่นักงานไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซึ่งเป็นคนเก็บเงินหรือติดต่อ
    ประชาชนต้องไปอยู่แถวหลังครับ เพราะว่าไม่มีกฎหมายบังคับ นี่คือ       
    ข้อเสนอแนะเรื่องโควิดเรื่องท่ี ๑ ครับ 
   เรื่องที่ 2 สถานที่เก็บเอกสารส าคัญ เช่น งานทะเบียนราษฎร์ 

ส านักช่าง ส านักคลัง มีห้องโกดังเก็บของที่มีสภาพเก่าไม่ค่อยดี ไม่เป็น
ระเบียบ ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญ เช่น กรณีเมื่อ ๑๐ กว่าวันที่ผ่านมามีผู้หญิง      
รายหนึ่ง อายุ 75 ปี ต้องการกรีนการ์ด เพราะลูกสาวท างานอยู่ต่างประเทศ  
ซึ่ งสถานฑูตอเมริกาต้องการให้ออกรับรองถิ่นที่อยู่ โดยท่านฉัตรชัย        
อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ใช้เวลาในการค้นอยู่นานมากกว่าจะเจอ 
เนื่องจากเอกสารเก่ามากจึงขอเสนอให้ฝ่ายราชการคือ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล รวมถึงฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาเทศบาล ว่าให้มีการ
จัดระเบียบเพราะเอกสารบางอย่างระยะเวลาในการเก็บไม่ใช่เพียง 10 ปี 
ซ่ึงบางอย่างนานกว่านั้น เช่น ทะเบียนถิ่นที่อยู่ หรือคนต่างด้าว 

   เรื่องที่ 3 เรื่องขยะ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มีการเปลี่ยน
นโยบายมาเป็นจัดเก็บเองปรากฏว่ามีประสิทธิภาพมาก และได้รับการชื่นชม
เพราะไม่มีขยะตกค้าง และสะอาด โดยให้มีการมาวางถุงด าในจุดต่าง ๆ   
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อเป็นถุงด าจะต้องมีต้นทุน ได้มีค าถามออกมาหลาย
ค าถามมาหาผม 3 ราย แล้วก็เป็นร้านอาหารอีก 4 – 5 ร้าน ที่ผมไปนั่ง  
เค้าบอกว่าแล้วท าไมไม่แจกถุงด าบ้างหรือ ผมจึงขอสอบถามไปยัง         
ฝ่ายบริหารว่าจ านวนถังขยะพลาสติกนี้จะมีจ านวนน้อยลงหรือจะไม่มี แต่ว่า
ถุงพลาสติกที่บอกให้ใส่ ถุงด าจะมีการแจกให้หรือไม่ เพราะว่าเป็นต้นทุน
เหมือนกัน 

 
 
 



๒๘ 
 

   เรื่องที่ 4 จากการที่มีการประชาสัมพันธ์กันหลากหลาย ซึ่งใช้
งบประมาณจ านวนมากของฝ่ายบริหารเพ่ือขจัดโควิด และสถานีวิทยุ FM 
88.5 MHZ ก็ดีขึ้นแล้ว เดิมทีเมื่อมีฝนตกก็ต้องมีการปิดสถานีซึ่งผมฟัง
ตลอดนะครับ จึงควรจะจัดท าวารสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องโควิดเพ่ือแจก
ชุมชน ซึ่งแนวทางเสนอแนะนะครับ เพราะหากมีวารสารจะมีลายลักษณ์
อักษรเป็นค าสั่งออกไป ก็จะมีการถ่ายทอดไปได้ถ้าหากมีก็จะดีเพราะมีหน่วย
ท าวารสารอยู่แล้วครับ ก็คงจะรบกวนท่านประธานและขอขอบคุณท่าน
ประธาน ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อ
ประธานสภาเทศบาล  ซักถาม ครับ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมต้อง
    ขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    ที่ได้กรุณาน าเสนอในส่วนของวาระการประชุมเรื่องอ่ืน ๆ ผมอยากจะขอ
    กราบเรียนตามหัวข้อ ดังนี้  
   เรื่องที่ 1 ในขณะนี้เรื่องของสถานการณ์โควิด – 19 ในขณะนี้ 

กระผมขอมอบให้ท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์ รายงานในส่วนของ
รายละเอียด แต่ในภาพรวมนั้นผู้ที่ติดเชื้อโควิด – 19 ในเขตเทศบาล        
มีจ านวนลดลง และโรงพยาบาลสนามที่ปากนคร ซึ่งโรงพยาบาลเทศบาล
เป็นผู้ดูแล มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเหลือเพียงครึ่งเดียว จากเดิมที่มีทั้งหมด 
110 เตียง ในขณะนี้จะมีอยู่ประมาณ 50 เตียง หมุนเวียนกันไป สาเหตุที่
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสนามลดลงนั้น มี 2 สาเหตุ 

   1. มีการลดระยะเวลาการรักษาของทางกระทรวงสาธารณสุขจาก 
14 วัน เป็น 10 วัน ท าให้อัตราการครองเตียงลดลง 

   2. ผู้ป่วยโควิดมีความเข้าใจมากขึ้นรวมถึงพ่ีน้องประชาชนมี  
ความเข้าใจมากขึ้นว่าสามารถรักษาตัวที่บ้านได้  เพราะจะมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม คือจะมียาและมีการติดตาม
อาการโดยพยาบาลวันละ 2 ครั้ง และได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขทุกอย่าง เพราะฉะนั้น สัดส่วนของผู้ป่วยที่ไปรักษาตัว 
ที่บ้านจึงสูงขึ้น จะได้ลดภาระของคณะแพทย์ พยาบาลที่จะดูแลโรงพยาบาลสนาม  
นี่คือสถานการณ์ของโควิด – 19 ในเขตเทศบาลในขณะนี้ 

 
 



๒๙ 
 

   ในส่วนของวัคซีน ขณะนี้มีจ านวนเพียงพอ และจะเร่งฉีดให้ได้ถึง 
70 % ของประชากร เพ่ือจะได้เป็นไปตามเกณฑ์ของ Covid free setting 
เพ่ือจะได้มีการเปิดเมือง ในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นล าดับต่อไป เริ่มจาก
สถานศึกษา ร้านอาหาร และการยกเลิกเคอร์ฟิวส์ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่จะได้
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด ในส่วนของวัคซีนนั้น 
เป็นสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนเลือกว่าจะฉีดหรือจะไม่ฉีด  

   -  เราไม่สามารถบังคับได ้แต่เราสามารถรณรงค์ได้ว่าการฉีดวัคซีนนี้
จะลดอาการป่วยจากโควิดจากที่จะมีอาการหนักก็ให้มีอาการเบา เพ่ือให้มี
การเปิดเมือง เริ่มจากสถานศึกษา ร้านอาหาร เคอร์ฟิวส์ ในส่วนของวัคซีน
เป็นเรื่องของพ่ีน้องประชาชน การฉีดวัคซีนจะเป็นการลดการป่วยของโควิด 

   - เราไม่สามารถบังคับได้ว่าประชาชนนั้นฉีดวัคซีนชนิดใด แต่จะ
รณรงค์ได้ว่าวัคซีนในขณะนี้มีชนิดใดบ้างเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนเลือกได้ว่า
จะฉีดวัคซีนชนิดใดให้เหมาะสมกับตัวเอง ผมขอขยายความในส่วนของวัคซีน
ตัวเลือกซิโนฟาร์มที่ทางสภาเทศบาลได้กรุณาอนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อมา
จ านวน 30,000 โดส ในขณะนี้ 30,000 โดส หรือคิดเป็นจ านวนคนได้ 
15,000 คน เพราะ 1 คน ต้องฉีด 2 โดส ในขณะนี้เราได้ฉีดไปแล้ว
ประมาณ 11,200 คน จะเหลือที่จะฉีดได้ประมาณ 4,000 คน ซึ่ง 
4,000 คนนี้ ได้ประกาศไปรอบแรกแล้วเพ่ือรับลงทะเบียนเฉพาะผู้มีชื่อ   
ในเขตเทศบาล มีผู้สนใจมาฉีดเป็นจ านวนมาก และรอบที่ 2 ก็ได้มีการ
ประกาศไปแล้ว จนถึงขณะนี้ก็ยังมีวัคซีนที่สามารถให้บริการประชาชนได้อีก
ประมาณ 4,000 คน ในการประกาศรอบที่ 3 ซึ่งประกาศไปเมื่อ ๒ วันที่แล้ว 
จึงได้ขยายหลักเกณฑ์เพ่ือให้บริการพ่ีน้องประชาชนส าหรับผู้ที่ไม่มีชื่อในเขต
เทศบาล แต่พักอาศัยหรือท างานในเขตเทศบาลก็สามารถมาใช้บริการ      
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนี้ได้ เนื่องจากว่าเราให้โอกาสกับผู้มีชื่อในเขตเทศบาล  
ไปแล้วสองรอบ และรอบท่ีสามนี้เราจึงขยายหลักเกณฑ์ 

   เรื่องท่ี 2 การเก็บเอกสารของฝ่ายทะเบียนราษฎร์ จะได้มอบหมาย
ท่านรองนายกเทศมนตรี ฯ และส านักปลัด เทศบาลซึ่ ง เป็นผู้ ดู แล             
ได้ด าเนินการต่อไป ผมอยากจะขอกราบเรียนความคืบหน้าของการ
ด าเนินการส านักทะเบียนและส านักอ่ืน ๆ และกองอ่ืน ๆ ของเทศบาล คือ 
ในขณะนี้เราก าลังจัดท าบริการเทศบาลในมือถือ หรือเรียกว่า One stop 
service ในทุกหน่วยงานของเทศบาล จะให้บริการกับประชาชนผ่านทางมือถือ
ให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะอ านวยได้ ว่างานใดที่ไม่จ าเป็นต้องมาแสดง
ตัวตนที่ส านักงานเทศบาล ขอให้ใช้บริการผ่านมือถือ  ในขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการอยู่ว่าหน่วยงานใดมีงานใดบ้างทีเ่หมาะสมจะให้บริการผ่านมือถือได้ 



๓๐ 
 

 เราก็จะด าเนินการต่อไป การท า One stop service หรือเทศบาลในมือถือ
นี้ถือเป็นขั้นตอนที่ 2 ในขั้นตอนที่ 1 นั้นเราได้ด าเนินการ App เทศบาล
คอน ไปแล้ว พ่ีน้องประชาชนมีความเข้าใจ และใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
ในขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 25,000 คน เจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารของ
เทศบาลมีความเข้าใจใน App เทศบาลคอน มากขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสอง
ฝ่ายคือผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีความเข้าใจในเทคโนโลยีทางมือถือ      
ในขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้ขยายผลต่อไป
เป็นขั้นตอนที่ 2 หรือเรียกว่าเฟสที่ 2 ของการใช้เทคโนโลยี ในอนาคต
เทศบาลนั้นจะขยายการให้บริการทางมือถือให้มากที่สุดเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โรคระบาด และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยี 
ที่ประชาชนนิยมใช้เทคโนโลยีในการใช้บริการของเทศบาล ครับ 
  เรื่องที่ 3 เรื่องของขยะนั้นเป็นนโยบายของประเทศ ของรัฐบาล
ของกระทรวงมหาดไทย และเป็นนโยบายของเทศบาล ที่จะบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ลดขยะต้นทาง มีการคัดแยกขยะ ลดการใช้
ถุ งพลาสติกและโฟม ในส่ วนของรายละเ อียดนั้ น  ขอให้ท่ านรอง
นายกเทศมนตรีฯ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ รวมถึงกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงในรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกมีค าถาม 

   เรื่องที่ 4 วารสารโควิด มอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ไปประมวล   
เพ่ือจะให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสารของเทศบาลกับประชาชนให้มีความ
เหมาะสมว่าจะใช้เป็นรูปแบบทาง Face book ทาง Line ทางวารสาร หรือ
ทางป้ายอย่างไร ขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้น าไปเพ่ือประมวล ผมขอ  
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเพียงเท่านี้ครับ     
ขอขอบคุณครับ 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านวงศว์ชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็น
    เรื่องการจัดเก็บขยะในส่วนของพ้ืนที่ถนนสายหลักในเขตเทศบาลนคร         
    นครศรีธรรมราช กระผมขอชี้แจงดังนี้ เพราะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
    ของถุงด าที่ท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ได้มีค าถามนะครับ เราเองเริ่ม      
    ด าเนินการเรื่องของโครงการถนนปลอดถังขยะในถนนสายหลักเริ่มต้นตั้งแต่
    ถนนสายประตูลอด ซึ่งตามแนวคิดของท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    บอกว่าให้มีการสอบถามชาวบ้านก่อนที่จะด าเนินการเรื่องที่มีผลกระทบกับ
    ชาวบ้าน เรื่องการจัดเก็บขยะ เพราะฉะนั้นทุกครั้งและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง



๓๑ 
 

    กับเรื่องของขยะก็พยายามที่จะให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการตอบค าถาม
    และเห็นด้วยกับการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งที่
    ผ่านมาก็ใช้วิธีการท าแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างเช่น ถนนราชด าเนิน ณ  วั นนี้
    ก็ยังไม่ได้ด าเนินการตลอดสายเป็นเพียงบางส่วนจากสะพานราเมศวร ์ ไปยัง   
    สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ นะครับ ในส่วนของร้านอาหารซึ่งเป็นค าถามมา เราคิดว่า
    การด าเนินกิจการเอกชนที่ประกอบธุรกิจและมีผลก าไร กระผมยกตัวอย่างเช่น 
    ที่เราได้ไปช่วยเหลือเรื่องการเก็บขยะที่โครงการหลังแม็คโดนัล จะมีร้านค้า
    หลายสิบร้าน และ วันนี้ที่เห็นชัดเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือเก็บขยะเป็นเวลา  
    ก็มีการดูแลตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ร้านส้มต าป้าน้อย จะมีขยะถุงด าออกมา
    ไม่ต่ ากว่าคืนละ ๒๐ ถุง  ร้านแม็คโดนัลมีขยะออกมาไม่ต่ ากว่าคืนละ ๑๐ ถุง 
    ร้านชาบูชิอู๊ดเป็นต่อไม่ต่ ากว่าคืนละ ๑๕ ถุง เป็นต้นจากการที่ได้มีการท า
    แบบส ารวจไปพบว่าการด าเนินกิจกรรมของเอกชนเหล่านี้ โดยเฉพาะร้านอาหาร
    ที่ด าเนินกิจการสามารถที่จะรับผิดชอบตนเองได้ระดับหนึ่ง เพราะว่าข้อเท็จจริง
    ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติว่า การจัดเก็บขยะของเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีค่าบริการอยู่ในอัตราที่เหมาะสม และมีราคาที่   
    ไม่สูงเกินกว่าที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้เป็นขยะครัวเรือน 
    ขณะที่ขยะพาณิชย์ และขยะท่ีเกิดจากร้านอาหารซึ่ง ประกอบกิจการต่าง ๆ 
    เหล่านี้ ผมมองว่าเค้าสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับ แต่ถ้าหากเป็น
    ขยะครัวเรือนซึ่งเราเก็บอยู่ในราคาค่อนข้างต่ าอยู่แล้ว รวมไปถึงร้านอาหารด้วย
    ที่เราเก็บค่าขยะค่อนข้างต่ าก็ถือว่าเราบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ณ วันนี้ 
    เพราะฉะนั้นค าตอบก็คือว่าร้านอาหารคงต้องมอบหมายให้ทางร้านดูแล
    จัดการตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ส่วนเรื่องการจัดการในระดับอ่ืน      
    ที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนของการพยายามด าเนินการ อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
    เพ่ือให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้และด าเนินไปตามที่เราวางแผนไว้ครับ 
    ขอบคุณครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ ครับ ต่อไปขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
    ตอบค าถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 

นายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
รก.ผอ. กองการแพทย ์     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน ในส่วนของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ได้
    ดูแลผู้ป่วยโควิด ในเรื่องของสถานการณ์โควิดและการดูแลผู้ป่วยในเขต
    เทศบาล ในแง่ของสถานการณ์หากเทียบกับ ๑ – ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วย



๓๒ 
 

    รายใหม่ที่เข้าสู่กระบวนการดูแลของเราประมาณ 10 – 20 คน ต่อวัน 
    และสถานการณ์ดูเหมือนค่อนข้าจะดีขึ้น แต่ในช่วง ๒ – ๓ วันที่ผ่านมา     
    มีสัญญาณบางอย่างที่ถือว่ายังต้องเฝ้าระวังและไม่น่าไว้วางใจคือจ านวน
    ผู้ป่วยต่อวันเริ่มกระเถิบขึ้นมาเป็น ๒๐ – ๓๐ คน/ วัน ซึ่งตัวเลขนี้ประมาณ 
    ๑ - ๒ วันที่ผ่านมา ในขณะนี้ผู้ป่วยรายใหม่ที่ทางโรงพยาบาลให้การดูแล  
    ในรูปแบบต่าง ๆ มีที่มาจาก 

๑. ผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาลที่ ARI คลินิก หรือว่าคลินิก
โรคระบบทางเดินหายใจ 

๒. กลุ่มคนไข้ที่ WALK IN เข้ามาเพ่ือขอตรวจโดยที่ตนเองจะมี
ความสงสัยว่าตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยง 

๓. คนที่ ได้ รั บการไปตรวจคัดกรอง ที่ สาธารณสุขจั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

๔. ที่ไปตรวจจากที่อ่ืน ๆ จุดอื่น ๆ แล้วพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ และอยู่
ในเขตเทศบาล เข้ามา Register เข้าสู่ระบบการดูแลใน
โรงพยาบาลเทศบาล โดยที่ Fatality ทั้งหมดในการดูแลจะมี
เป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้ 

ฐานใหญ่ที่สุดอันที่ ๑ คือผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้ารับการดูแลรักษา 
ในระบบของ Home Isolation หรือได้รับการดูแลรักษาที่บ้าน กลุ่มนี้จะ
เป็นฐานกว้าง ในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาฐานนี้จะเป็นฐาน
ใหญ่มาก เพราะจ านวนของคนไข้ที่ติดเชื้อจ านวนค่อนข้างเยอะ เคยมี
จ านวนคนไข้ท่ีดูแลสูงสุดต่อวันถึงประมาณ ๑๐๐ – ๑๒๐ คน/วัน แต่ในช่วง 
๒ – ๓ วันที่ผ่านมาตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ ๓๐ – ๕๐ คน/วัน คนไข้กลุ่มนี้
ทุกคนจะได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ทั้งในเรื่องของอาการ ทั้งในเรื่อง
ของความเสี่ยงประวัติเจ็บป่วยส่วนบุคคล และจะดูการ X-ray ปอด เมื่อได้รับ
การพิจารณาแล้วว่าสามารถที่จะได้รับการดูแลในระบบของ  Home 
Isolation ได้ก็จะให้คนไข้กลับไปอยู่ที่บ้าน ทีมของทางโรงพยาบาลก็จะน า
ชุดอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรอทวัดไข้ 
เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว และจะมีการให้ยาที่จ าเป็นที่
คุณหมอได้พิจารณาสั่งจ่ายยาให้ ซึ่งในขณะนี้ก็คือผู้ป่วยติดเชื้อทุกคนที่มี
อาการก็จะได้รับยาการต้านไวรัส ๑๐๐ % เต็ม และคนไข้เหล่านี้ก็จะได้รับ
การมาท า  X-ray ปอดตามห้วงเวลาของแต่ละคนตลอดช่วงระยะเวลาของ
การรักษา ๒ – ๔ ครั้ง แต่อย่างน้อยท่ีสุด ๒ ครั้ง 



๓๓ 
 

     กลุ่มที่ ๒ คนที่ยังได้รับการดูแลในระบบของศูนย์พักคอยหรือ     
    Community Isolation (CI) ซึ่งในขณะนี้มีอยู่ที่ปากนครอยู่หนึ่งที่ ขณะนี้
    มีคนไข้ประมาณ 50 – 60 คน/วัน กลุ่มนี้ตอนแรกเราพิจารณาว่า     
    เมื่อสถานการณ์ดีข้ึนเราอาจจะปิด แต่คิดว่าเพ่ือความปลอดภัยเรามีไว้กันเหนียว
    ดีกว่า เพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์อะไรใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือเปล่า 
    และกลุ่มนี้ก็ยังคงจะได้ประโยชน์ในผู้ป่วยกลุ่มที่อาจจะโดยคุณลักษณะทาง
    คลีนิคสามารถที่จะไปท า Home Isolation ได้ แต่ว่าอาจจะไม่มีความพร้อม
    ทั้งตัวผู้ป่วยเอง ผู้ดูแลหรือว่าสภาพแวดล้อมที่บ้านก็อาจจะให้คนไข้ดูแลใน
    ศูนย์พักคอยก่อนได ้
     กลุ่มที่ 3 คนไข้ที่ดูแลอยู่ในโรงพยาบาลสนามปากนคร ซึ่งกลุ่มนี้    
    จะเป็นคนไข้ที่มีอาการหรือเป็นคนไข้ที่มีอาการน้อย ๆ หรือไม่มีอาการ        
    ก็แล้วแต่ แต่ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงได้ในภายหลัง เช่น  
    กลุ่มคนสูงอายุ คนที่มีโรคประจ าตัวต่าง ๆ นะครับ หรือที่เราเรียกว่ากลุ่ม 
    608 และคนที่มีโรคประจ าตัว โรคเรื้อรังทั้งหลาย กลุ่มนี้ก็จะได้รับการดูแล
    โดยทีมแพทย์ พยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลสนาม Maximum 
    capacity ที่สามารถให้การดูแลคนไข้ได้ 110 เตียง แต่เกือบ 1 เดือน      
    ที่ผ่านมาจ านวนคนไข้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 50 – 60 เตียงไม่เกินจากนี้ แต่ว่า
    ก็ยังต้องคอยจับตาดูสถานการณ์ในระหว่างช่วง 2 – 3 วันนี้ เพราะว่า     
    แนวโน้มอาจจะมีจ านวนคนไข้มากขึ้น คนไข้ที่มีอาการรุนแรงขึ้นที่จ าเป็น
    จะต้องได้รับการรักษาที่เข้มข้นขึ้น เช่น ต้องได้รับการรักษาด้วย Oxygen 
    ต้องได้รับการฉีดยาบางตัว กลุ่มนี้ก็จะต้องได้รับการรักษาในระดับของ     
    โรงพยาบาล ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกึ่ง ๆ อาการหนัก แต่ยังไม่ถึงขนาดที่     
    จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็จะสามารถไปดูแลที่หอผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาล
    เทศบาล ซึ่งตอนนี้มีเตียงส าหรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 8 เตียง      
    ผู้ป่วยที่อยู่ ในกลุ่มนี้คือเป็นคนที่ จะต้องได้รับการบ าบัดด้วย Oxygen             
    แบบต่อเนื่องและก็ต้องได้รับการฉีดยา และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงกว่านี้      
    มีภาวะของอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว มีภาวะปอดอักเสบที่รุนแรง
    ก็จะได้รับการประสานงานส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า     
    ในการดูแล แผนในตอนนี้คือถ้ าเผื่อว่าสถานการณ์ยังคงลักษณะนี้       
    โรงพยาบาลสนามอาจจะไม่ต้องเพ่ิมจ านวนเตียง เพราะจ านวนเตียงที่       
    ส ารองไว้ขณะนี้คงจะเพียงพอ แต่จะเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย         
    ให้ได้มากขึ้น เช่น สามารถที่จะมีการบ าบัดด้วย Oxygen หรือฉีดยาได้ 
    อาจจะประมาณ 10 – 20 เตียง เพราะว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับการดูแลใน
    ระบบของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือที่หอผู้ป่วยโควิด 



๓๔ 
 

    ของโรงพยาบาล จะเป็นคนไข้ในกลุ่มที่มีอาการค่อนข้างเยอะ ๆ ถ้ามีอาการ
    น้อย ๆ หรือว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งรักษาตัวที่บ้านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น    
    ถ้าหากว่าเราสามารถท่ีจะเพ่ิมศักยภาพในการดูแลคนไข้ท่ีโรงพยาบาลสนาม
    ให้มีการดูแลที่เข้มข้นขึ้นได้ ก็สามารถที่จะท าให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย         
    สูงขึ้น เพราะว่าข้อจ ากัดในการส่งตัวไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
    จะมีข้อจ ากัด อย่างเช่นโรงพยาบาลมหาราชเองก็ยังรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
    อยู่ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นที่จะไปได้คือคนไข้ที่มีอาการหนักจริง ๆ แต่ที่
    อาการยังก้ ากึ่งระหว่างจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงก็จะต้องให้การดูแลที่เข้มข้นขึ้น 
    และก็จะพยายามขยายศักยภาพของเตียงที่หอผู้ป่วยโควิดของ โรงพยาบาล
    ให้ได้เพ่ิมขึ้น ก็อาจจะได้ถึงประมาณ 10 – 15 เตียง ขอบคุณครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณนายแพทย์ธามนต์ ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลนคร       
    นครศรีธรรมราชในวันนี้ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว กระผม   
ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และ    
ให้ก าลังใจในการประชุมวันนี้ ส าหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา 12.๕๐ น. 


